

# นิมาชัยสาร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 129 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

## มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีวาระสำคัญดังนี้

### เรื่องอนุมัติ เพื่อพิจารณา

1. ให้ความเห็นชอบการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
2. ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
3. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

### เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

1. รายงานรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำเดือน ก.ค.-ค.ค. 2553
2. งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2553
3. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2553
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกรณี เพื่อพิจารณาตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ
6. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ม.)
7. แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
8. สรุปผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
9. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกะติตสถานการณ์

### คณะครูฯ โชว์ผลงานครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิฯ

คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก โดยเน้นในกลุ่มสาระที่ขาดแคลน คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเพื่อสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติงานของครูประจำการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา และหลังจากที่ทำการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนรู้อ และนำเสนอโดยการจัดโชว์ผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชาที่ทำการอบรม คือ ครูที่ทำการฝึกอบรมในวิชาคณิตศาสตร์จัดนิทรรศการ ณ ห้องมหาชัย 30 ครูที่ทำการฝึกอบรมในวิชาวิทยาศาสตร์จัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ส่วนครูที่ทำการอบรมในวิชาภาษาอังกฤษจัดนิทรรศการ ณ อาคาร 12 ห้อง 1241

คณะครูศาสตร์จึงขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านเข้าชมนิทรรศการในวันนี้ (21 ธ.ค.) ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

### วันนี้ (21 ธ.ค.) ศูนย์วัฒนธรรมเปิดตัว “ศิลปกรรมโรงสีไฟ”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดแสดง “ศิลปกรรมโรงสีไฟ” ในวันที่ (21 ธ.ค.) จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2553 ณ อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช (CLP)

อาจารย์สมชาย สหวิศิษฎ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดโชว์ผลงาน “ศิลปกรรมโรงสีไฟ” ว่าเป็นการทำต่อเนื่องจากที่ได้ลงพื้นที่ทำเวิร์คช็อป ณ อำเภอปากพนัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์โรงสีไฟ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และได้นำผลงานทั้งหมดมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ “ศิลปกรรมโรงสีไฟ” ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ที่เกี่ยวกับโรงสีไฟทุกมุมมองถ่ายทอดออกสู่สายตาประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการบอกเล่าผ่านงานศิลปะว่าอำเภอปากพนังมีความสวยงาม ความแปลกตา และคุณค่าประวัติศาสตร์ ความทรงคุณค่าจากความเก่าแก่ของปล่องไฟสูง ๆ ของโรงสีข้าวแก่งลิ้นปี่เป็นคุณค่าอนุรักษ์ของชุมชน โดยเฉพาะคุณค่าในทางศิลปกรรมที่ยังคงมีอยู่ เพื่อให้รู้ว่าโรงสีไฟควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบทอด พื้นฟู พัฒนา เพื่อให้คงอยู่ และมีคุณค่าทั้งในการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว และดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาวปากพนังและนครศรีธรรมราชด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมการจัดแสดง “ศิลปกรรมโรงสีไฟ” ได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช (CLP)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสัมมนาเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2554 มีครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ 54 โรงเรียน ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช





บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
พิสุน์อักษร อัครานา นายก้องภพ ปรีชาชายู

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ปีชาล

ได้ฤกษ์ย้ายอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับสำนักงานอธิการบดี ทั้งเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆมาช่วยกันคนละไม้คนละมือตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะนี้แม้การขนย้ายจะไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่งานบริการต่างๆได้เปิดให้บริการแล้ว ณ สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ ทั้งงานธุรการ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานพัสดุ งานสื่อสารสัมพันธ์ บริการอยู่ชั้น 1 ส่วนกองนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมฯ ติดต่อได้ที่ชั้น 2

การลงชื่อปฏิบัติราชการ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านที่เคยลงชื่อที่สำนักงานหลังเก่าให้มาลงเวลาปฏิบัติการที่สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม นี้ ส่วนระบบโทรศัพท์ภายในสามารถใช้ได้ตามปกติ ส่วนโทรศัพท์ภายนอกกำลังดำเนินการจะสะดวกใช้ในเร็ววัน

มาสู่กิจกรรมเด่นงาน " 54 ปีที่เขามหาชัย " ทศวรรษที่ 6 สูการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค วันนี้มีนำมาเสนอหลายกิจกรรมเริ่มที่สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี (สำรองที่นั่ง) โทร 075377442 086-2777414 รับจำนวนจำกัด

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา เรียนรู้เรื่องเพศผ่านสื่อ วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย พบวิทยากรชื่อดัง ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ พิธีกรรายการซูรัก ซูรส จากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 สนใจสำรองที่นั่งได้ที่คณะวิทยาการจัดการ 075-377437

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้ารับการอบรม ตีเฆราวชนสำนักักรักษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 วันที่ 6-7 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ค่าสมัคร 300 บาท สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 075-377437

ฝากย้ำกันอีกครั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรม " ทำความดีถวายพ่อหลวงครบรอบ 84 พรรษา " โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนในกิจกรรม Big cleaning day วันที่ 22 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ งานนี้คณะแจ้งมาว่า ใครมีแรงช่วยแรง ใครมีอาหารช่วยอาหาร ใครมีทุนช่วยทุนตามความศรัทธาค่ะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจากคัมภีร์ไบเบิล " คนเราจะมีชัยมิได้ หากไร้การเริ่มต้น " สวัสดีค่ะ